



ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

✓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ
และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

เรียน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและจังหวัดเทียบเคียง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๒๐๘/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว. ๒๕๐/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการ
เล่นการพนันและเสพสุรา และมีมติ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔) เรื่อง การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนัน
สลากกินรวบ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี
ที่สมควรปรับปรุงหรือยกเลิก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ. ได้เสนอ
ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนัน
สลากกินรวบ เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษ
ข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา ได้วางแนวทางการลงโทษข้าราชการที่เล่นการพนันไว้แล้ว และระดับ
โทษในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก็มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับการที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจในการ
สั่งลงโทษผู้กระทำผิดตามประเภทและความร้ายแรงแห่งกรณีได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีการกำหนด
แนวทางการลงโทษเกี่ยวกับการเล่นสลากกินรวบไว้ในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
ข้ออื่นอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอปรับปรุงข้อความในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการวางโทษข้าราชการเล่นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาดเสียใหม่
จาก “ควรวางโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ” เป็น “ควรวางโทษถึงปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการ” (เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕)

/สำนัก ...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของส่วนราชการดังกล่าว จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ

๒. ให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา ตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. จาก “๑. การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ” เป็น “๑. การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ”

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้กระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา โดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

<ningcc/c>

ที่ น.ว.๒๐๘/๒๕๕๖

กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

เรียน

อนุสนธิหนังสือที่ น.ว.๓๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทย กรมต่าง ๆ กวักขันวินัยข้าราชการบนเรื่องการเสพสุราและเล่นการพนันโดยตรงครัด ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบให้ ก.พ.พิจารณาหาทางวางระเบียบหรือข้อบังคับข้าราชการเล็กเล่นการพนันและเสพสุราด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งบัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาแล้ว เสนอแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและข้าราชการเสพสุรา มาดังต่อไปนี้

ก. เล่นการพนัน

๑. การพนันประเภทที่ห้ามหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่นควรวางโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

๒. การพนันประเภทที่ห้ามหมายมิจะยุติว่าจะเล่นได้คือเมื่อได้รับอนุญาตจาก
ทางการ

ก) เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นเจ้าของงานซึ่งมีหน้าที่ปรามปรามโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวงมหาดไทยไว้เป็นพิเศษ ให้พิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อหนึ่ง ถ้าผู้เล่นเป็นข้าราชการอื่น ให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

ข) เล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นเจ้าของงานซึ่งมีหน้าที่ปรามปรามโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรมหรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวงมหาดไทยไว้เป็นพิเศษอาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ ๑ ก็ได้ ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นข้าราชการอื่นจะเห็นผิดเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นหมิ่นต่อการพนันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ราชการ และให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

ข. เสพสุรา

ข้าราชการผู้ใดเสพสุรามิเอาจนไม่สามารถงดองสติได้ ซึ่งอาจทำให้เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีข้าราชการผู้ใดเสพสุราหรือเมาสุราในกรณีต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เช่น

๑) เสพสุราในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๒) เมาสุราเสียราชการ

๓) เมาสุราในที่ชุมนุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ค.ศ. นี้ ลงมติ

(สี่ใน)

ที่ น.ว.๒๐๘/๒๕๕๖

กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

• กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อนุสนธิหนังสือที่ น.ว.๒๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ่มจติกณะรัฐมนตรี
ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการเสพสุราและเล่นการพนันโดย
เคร่งครัด ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบให้ ก.พ.พิจารณาหาทางวางระเบียบหรือข้อบังคับให้
ข้าราชการเลิกเล่นการพนันและเสพสุราด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งบัดนี้ ก.พ.ได้พิจารณาแล้ว เสนอ
แนวทางลงโทษข้าราชการ เล่นการพนัน และข้าราชการเสพสุรา มาดังต่อไปนี้

ก. เล่นการพนัน

๑. การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด จำข้าราชการอยู่ใกล้เล่น ควรวางโทษ
ถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

๒. การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่าจะ เล่นได้คือเมื่อได้รับอนุญาตจากทางกา.

(ก) เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นเจ้าของกิจการซึ่งมีหน้าที่ปราบปราม
โดยตรงหรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าของที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าของกิจการอื่นใด ซึ่งมี
ขอรห้ามของกระทรวงมหาดไทยไว้เป็นพิเศษ ให้พิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ ๑. ถ้าผู้
เล่นนั้นเป็นข้าราชการอื่น ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

(ข) เล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งมีหน้าที่ปราบปราม
โดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าของที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าของกิจการอื่นใด ซึ่งมี
ขอรห้ามของกระทรวงมหาดไทยไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ ๑. ก็ได้
ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นข้าราชการอื่นจะเป็นอีกข้อเมื่อปรากฏว่า ผู้นั้นหมกมุ่นต่อการพนันเป็นเหตุให้เสีย
เสียแก่ราชการ และให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

ข. เสพสุรา

ข้าราชการอยู่ใกล้เสพสุรามัน เมารจนไม่สามารถครองสติได้ ซึ่งอาจทำให้เสียเกียรติ
ศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ข้าราชการอยู่ใกล้เสพหรือเม
สุราในกรณีต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เช่น

๑. เสพสุราในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๒. เมาสุราเสียราชการ

๓. เมาสุราในที่ชุมนุมสาธารณะจนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ ของ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ

/ คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ค.ศ. นี้ ลงมติเห็นชอบ
ตามที่ ก.พ. เสนอ และให้ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
จึงเวียนมาเพื่อโปรดให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป.

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงนาม) ชำนาญอักษร
(หลวงชำนาญอักษร)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

สำเนาถูกต้อง.



ที่ น.ว. ๒๔๖/๒๕๕๔

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การปราบปรามข้าราชการ เล่นการพนันสลากกินรวบ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยเสนอว่า ที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยได้ พิจารณาถึงเรื่อง การแก้ไขป้องกันปราบปรามการ เล่นการพนันสลากกินรวบ ซึ่งกรมตำรวจ เสนอว่า ในขณะที่การพนันสลากกินรวบยังไม่หมดสิ้นไป สมควรที่จะดำเนินการปราบปราม โดยเด็ดขาด สาขาต่างๆ เช่น ทำให้การปราบปรามไม่ใคร่ได้ผลมีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือ เจ้าพนักงานบางคนมีส่วนได้เสียร่วมในการนี้ด้วย ซึ่งจำเป็นจะต้อง ปราบปรามโดยเด็ดขาด ในขณะการปราบปรามข้าราชการ เล่นการพนันสลากกินรวบหรือ มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนั้น ที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยมีมติ เห็นชอบในหลักการตามที่ กรมตำรวจ เสนอว่า การพนันประเภทนี้มีผู้นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายตลอดจนพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการ บางแห่งถึงกับมีการ ซื้อขาย เลขสลากกันในสถานที่ราชการ ในค่านการ ปราบปรามนั้นข้าราชการยังมีข้าราชการ เข้าเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือ ผู้เดินขาย หรือผู้เล่นก็ตาม ย่อมเป็นการยากที่จะทำการปราบปรามการพนันประเภทนี้ ให้หมดสิ้นไปได้ จึงเห็นว่าควร พิจารณาลงโทษข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน ประเภทนี้ในสถานหนัก กล่าวคือ ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปราบปรามดำเนินคดีแก่ข้าราชการ ผู้นั้นอย่างจริงจัง โดยไม่ต้องเห็นแก่หน้าผู้ใด หากพะยานหลักฐานในทางคดีไม่พอพ้อง แต่มีเหตุอันน่าเชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเจ้ามือ ผู้เดินขาย หรือผู้เล่นก็ตาม ให้ พิจารณาลงโทษทางปกครองแก่ข้าราชการผู้นั้น โดยอย่างน้อยก็ต้องให้ออกจากราชการไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม สกนี้ ลงมติ เห็นชอบด้วยตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้ดำเนินการปราบปรามข้าราชการ เล่น การพนันสลากกินรวบ เป็นกรณีทั่วไปโดยเคร่งครัด และให้กรมตรวจราชการแผ่นดิน เป็นเจ้าหน้าที่รักษาการตามมตินี้ต่อไป

จึงขอกราบเรียนยืนยันมา.

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(หลวงชำนาญอักษร)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร.

กองกลาง.